



เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

# อารดาธ ดาพบ.ดิ่งห้บุรี

ปีที่ ๑๕ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  
โทร.๐๓๖-๕๑๒๔๗๐, ๕๑๑๔๑๗, โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๔๘๙ [www.singprimary.go.th](http://www.singprimary.go.th)



## ผอ.เขต พบเพื่อนครู

สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน ผมขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดน้อย ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ระดับประเทศประจำปี ๒๕๖๑ และโรงเรียนวัดโบสถ์ ชนะเลิศสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ รางวัลต่างๆเหล่านี้เกิดจากการบริหารจัดการและความร่วมมือของทีมงานทั้งในและนอกสถานศึกษา ผลที่ได้จึงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ขอให้รักษามาตรฐานเช่นนี้ตลอดไป สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังนักเรียนของเราให้ซึมซับกิจกรรมต่างๆ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ช่วงเวลานี้มีกิจกรรมทั้งการประชุม อบรม สัมมนาที่ต้องทำให้ครูออกนอกห้องเรียน อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ทำให้อาจประสบปัญหาที่ต้องปิดเรียน ผมรู้สึกเป็นห่วงและเห็นใจสถานศึกษาทุกแห่ง จึงขอให้ท่านผู้บริหารและคุณครูได้พิจารณาถึงความจำเป็นของกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและของหน่วยงานอื่น ว่าเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยหากจำเป็นต้องออกนอกห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ขอให้พิจารณาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งผมมีนโยบายให้ประชุม อบรม ในวันหยุด หากจำเป็นต้องดำเนินการในวันราชการขอให้พิจารณาเข้าร่วมตามความจำเป็น

ท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากขอความร่วมมือจากท่านผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนครูทุกท่านคือการรณรงค์ลดขยะและลดใช้ถุงพลาสติก โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียน เกี่ยวกับพิษภัยของการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการทำกิจกรรมรณรงค์อย่างจริงจัง ปลูกฝังพฤติกรรมให้เป็นนิสัยของเด็กในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขยายวงกว้างไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน โดยผู้บริหารและครูต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและชุมชน ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังหันมาใช้ถุงผ้าเป็นภาชนะใส่สิ่งของ ซึ่งขณะนี้หลายโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเราครับ

พิเชษฐ วันทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี



วารสาร สพป.สิงห์บุรี ฉบับนี้เติบโตเป็นปีที่ ๑๕ แล้วค่ะ คณะทำงานได้ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาสาระของวารสาร ให้สวยงาม น่าสนใจ เกิดประโยชน์กับท่านผู้อ่าน ด้วยภาพและกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.สิงห์บุรี และโรงเรียนในสังกัด ตลอดจนเครือข่ายทางการศึกษา ทั้งที่เป็นหน่วยงานหรือบุคคล ตามวาระต่างๆ ที่ท่านผู้อ่านสามารถเก็บสะสมวารสารนี้ แทนแฟ้มสะสมงานได้เลยทีเดียว

ในช่วงเวลานี้ อาจมีบางท่านรู้สึกอึดอัดใจกับผลการปฏิบัติราชการที่ยาวนานจนมาถึงเส้นชัยของการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยรู้สึกว่าจะได้พักผ่อนอย่างจริงจังเสียที และจะได้ทำในเรื่องต่างๆ ที่อยากทำ คณะผู้จัดทำวารสาร สพป.สิงห์บุรี จึงกราบขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ トラบนานเท่านั้น

สุดท้าย คณะผู้จัดทำวารสาร สพป.สิงห์บุรี ขอขอบพระคุณที่ท่านผู้อ่าน ให้ความสนใจ และนำกิจกรรมต่างๆ ที่เราเผยแพร่ ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนสู่นักเรียนของเราอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

นางสาววารุณีย์ บุญคง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

## สารบัญ

หน้า ๑	ปกวารสาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
หน้า ๒	ผอ.สพป.สิงห์บุรี พบเพื่อนครู
หน้า ๓	บทบรรณาธิการ (รองวารุณีย์ บุญคง) / ปฐมวัย
หน้า ๔	สพป.สิงห์บุรี ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV
หน้า ๕	ประชุมผู้บริหาร / ศึกษาดูงานการจัดการขยะ / ค่ายศิลปบำบัด
หน้า ๖	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต / คู่มือครู
หน้า ๗	โรงเรียนคุณธรรม / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม / Boot Camp
หน้า ๘	เครือข่ายตรวจสอบภายใน / ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / School MIS
หน้า ๙	ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
หน้า ๑๐	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ / ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต / ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
หน้า ๑๑	กลุ่มโรงเรียนทองเอน / กลุ่มโรงเรียนพระนอน / อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
หน้า ๑๒	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ / Best Practice

## คณะผู้จัดทำ

### เจ้าของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

### ที่ปรึกษา

ดร.พิเชษฐ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี  
รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรีทุกท่าน

### บรรณาธิการ

นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี

### กองบรรณาธิการ

นายเรวัต ชมภูเจริญ, นายสุรัชย์ เข้มสวัสดิ์, นางสาวธรมณ ธนุศิลป์, นางศศิธร ครอบศิลป์, นางสาวคณิตฐา คำภาค, นางสาวรุ่ง ชื่นชม, นางสาวศิริมาศ มาลัย, นางเจนจิรา ประวัติ

ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
โทร. ๐๓๖ - ๕๑๑๔๑๗ โทรสาร ๐๓๖ - ๕๑๑๔๒๗ www.singprimary.go.th  
Facebook : ประชาสัมพันธ์ สพป.สิงห์บุรี  
email : natamon\_th@hotmail.com, natamon.th@gmail.com

## ปฐมวัย



วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการนำแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่ชั้นเรียน และอบรมปฏิบัติการเฉพาะทางเรื่องนำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้ Learning Spiral โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียน รุ่นที่ ๑ - ๗ จำนวน ๗๐ โรงเรียน ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น ๓

# สพป. สิงห์บุรี ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีโรงเรียนในสังกัด ๑๐๓ โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ๖๓ แห่ง (ร้อยละ ๖๑.๑๗) จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จำนวน ๗๙ แห่ง ดังนี้

สพป.สิงห์บุรี จึงส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบทุกชั้น ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง มีวินัยมีความรับผิดชอบ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกอย่างจริงจัง ทำให้การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ NEW DLTV เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

"ลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษา" **รูปแบบ NEW DLTV**

www.dltv.ac.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมทางไกล (Conference) เพื่อทำความเข้าใจในการส่งเสริม และจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สพป.สิงห์บุรี และจุดรับชมแต่ละกลุ่มโรงเรียน



## ประชุมผู้บริหาร

สพป.สิงห์บุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานสำคัญ และมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา #สิงห์บุรีเมืองเด็กดีมีวินัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเรือนแพแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย

## ศึกษาดูงานการจัดการขยะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีนำคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้จัดการบริษัท พร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้การจัดการขยะฯ และนำคณะของ สพป.สิงห์บุรีศึกษาดูงาน



## ค่ายศิลปะบำบัด (Art Therapy)

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พิเชษฐ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (๙๙ คน) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำศิลปะไปใช้ในการพัฒนา นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และค่ายศิลปะบำบัด (Art Therapy) นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (๒๕๐ คน) เพื่อพัฒนาให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา ตามศักยภาพโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์สำหรับกิจกรรมในค่ายประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่นการปั้นดินเหนียว การวาดภาพลายเส้น การพิมพ์ภาพ การร้อยลูกปัด การชุดสี ฯลฯ จัดโดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากบ้านศิลป์ บ้านควายอาร์ต ของคุณชนสรณ์ กมลลาพิน (อ.ตัม)



## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต



วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” และการสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการในสังกัด (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดยมีนายนิวัต เชื้ออนาค รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมดังนี้ ๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรใน สพป.สิงห์บุรี ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ๒.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นำคุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนานำไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๓.เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุง ดำเนินงาน การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและโปร่งใสมากขึ้น และ๔.เพื่อลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๖ คน โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ๑.ดร.อุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดร.สรเสริญ สุวรรณ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ และนายธนบดีพิพัฒน์ คำนิล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท



## คู่มือ

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมคณะ ติดตามและประเมินผลคุณภาพ ประสิทธิภาพ การพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของหน่วยพัฒนาครู โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หลักสูตร “จิตศึกษาพัฒนาสมอง EF เด็กปฐมวัย” รหัส ๖๑๑๖๒๐๑๐ รุ่น ๐๐๓ วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไถ่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี



## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ นำโดย นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑





วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองลิ่ววิทยาคม สพป.สิงห์บุรี ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองลิ่ววิทยาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานจ้างงานเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ จัดอบรมผู้แทนจากโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๔ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓ คน รวม ๑๓๒ คน เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และแก้ปัญหาได้เหมาะสม

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม



วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ซึ่งนางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมว่า เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) แบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และใช้โครงการคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในหน่วยงาน และส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน ๖๕ คน โดยมี นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษาธิการ สพป.สิงห์บุรี เป็นวิทยากร



## Boot Camp



วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรี นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๙๙ คน

## เครือข่ายตรวจสอบภายใน

วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชษฐ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโรงเรียนแกนนำเครือข่ายการควบคุมภายในด้านการบริหารงบประมาณ และการปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุจำนวน ๑๔ แห่ง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีได้ประกาศจัดตั้งเครือข่ายการควบคุมภายในด้านการบริหารงบประมาณ ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนแกนนำเครือข่ายสามารถเป็นที่ปรึกษา ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เบื้องต้นกับโรงเรียนภายในกลุ่มโดยหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นที่ปรึกษา รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนแกนนำ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สพป.สิงห์บุรี



## ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ (จำนวน ๙๙ คน) รับทราบแนวทางและรู้เท่าทันถึงภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความปลอดภัยของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายธีร์ กวีวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. และนายสำราญ อรุณธาดา มุลนิธิส่งเสริมเพื่อการพัฒนาบุคคล เป็นวิทยากร

## School MIS

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายนิกุล จิตรบรรพต รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา ด้วยโปรแกรม School MIS เพื่อขยายผล ชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบนำสู่การปฏิบัติ โดยคณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้ผ่านการพัฒนาจากสำนักนโยบายและแผน จำนวน ๕ ราย คือนางบุญลาภ แยมุ่นุณ ข้าราชการบำนาญ นางฉัตรดา น้อยประไพ ครูโรงเรียนวัดดอนสมอ นางสาวจิราพร วงศ์คุณ ครูโรงเรียนวัดโสภณ นายนันท์ทพ ฉายชูวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดดอนสมอ โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง และนางสาวพรหมพัฒน์ชา ธรรมกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดม่วง โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม



# ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด



ดร.พิเชษฐ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. ด้วยการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตาม และขับเคลื่อนการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑-๓ และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู ในการร่วมกำลัง พัฒนาการศึกษาต่อไป



โรงเรียนวัดบ้านจำ  
(เอี่ยมโหมคอนุสรณ์)  
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง  
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนวัดพระปรางค์มณี  
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนวัดประโชติการาม  
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนวัดประศุก  
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนวัดยาง  
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนวัดพระปรางค์มณี  
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนวัดชันสูตร  
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ  
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนวัดโพธิ์หอม  
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนวัดห้วย  
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑



โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖  
(บ้านหนองกระทุ่ม)  
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑



## ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชษฐ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ณ ห้องประชุมวัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีนางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา รู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด มองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต รู้จักวางแผนศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าอบรมได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕๓๐ คน กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การประเมินความสนใจด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ การจัดนิทรรศการอาชีพต่าง ๆ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการสอน ประกอบอาชีพ โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้จัดการบริษัทชินบุตร เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ทุกแห่ง



## ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต

วันอาทิตย์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชษฐ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านทักษะการปฏิเสธยาเสพติด ให้กับนักเรียนกลุ่มเผ่าระวัง ให้กับลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

## ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”



สพป.สิงห์บุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมครูในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถเป็นวิทยากรแกนนำในการจัดค่าย “คนดีของแผ่นดิน” (ภายใต้ชื่อเยาวชนไทยหัวใจ STRONG) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียน เกิดองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

## กลุ่มโรงเรียนทองเอน



วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชษฐ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนทองเอน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนชั้น ป.๖ จำนวน ๘๔ คน และครู ๑๐ คน จาก โรงเรียนวัดกลาง ชุมชนวัดดงยาง วัดเชียงราก วัดคลองโพธิ์ศรี วัดเข้าสิงห์ วัดดอกระเบา วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ ๑๘๓) จัดในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคลองโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์ อากากุลอนุ ประธานกลุ่มโรงเรียนทองเอน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เป็นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

## กลุ่มโรงเรียนพระนอน



วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชษฐ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) ของกลุ่มโรงเรียนพระนอน ณ โรงเรียนวัดจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐๐ คน จาก ๗ โรงเรียนในกลุ่มพระนอน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนวัดจักรสีห์ จำนวน ๙ คน วัดศรีสาคร จำนวน ๔ คน วัดพระปรารักษ์มณี จำนวน ๑๑ คน วัดดึกกราชา จำนวน ๑๐ คน ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ จำนวน 19 คน วัดศรีทธาภิรม จำนวน ๑๔ คน วัดพรหมสาคร จำนวน ๓๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น



## อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชษฐ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในการเปิดอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดศรีทธาภิรม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยนายอนุพงษ์ มีประเสริฐ ประธานสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี รายงานวัตถุประสงค์ว่าเพื่อ ๑.ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการลูกเสือโดยทั่วไป ๒.ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ ๓.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะและพิธีการของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ถูกต้อง เหมาะสม และ ๔.ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สิงห์บุรี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน ๑๕๐ คน คณะวิทยากร ๒๙ คน





## กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

### ภาคเช้า

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม อบจ.สิงห์บุรี เพื่อแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี กตัญญูทศเวทิตา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้



### ภาคค่ำ

### ภาคค่ำ

สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี



## Best Practice

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ณ โรงแรมโกลเด้น ดราก้อน รีสอร์ท โดยมีนายนิกุล จิตบรรพต รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดและเพื่อประเมินและคัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดเป็นต้นแบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพป.สิงห์บุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนที่ดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด และโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในระดับกลุ่ม ได้มานำเสนอผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๑๓ กลุ่มโรงเรียน